

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลารายงานผล
ด้านสังคม	<p>๑. การนำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ</p> <p>ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ ที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ควรธำรงรักษาไว้ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘</p> <p>- ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง</p>	<p>ให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	-
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ	<p>๒. การเร่งตรวจสอบสภาพพนักันน้ำฝายชะลอน้ำ หรือคันกันน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว</p> <p>ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ เร่งตรวจสอบสภาพพนักันน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกันน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการให้ครอบคลุมถึงกรณีพนักันน้ำ ฝายชะลอน้ำ</p>	<p>- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- โครงการชลประทานระยอง</p> <p>- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง</p>	<p>ให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	-

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางงานผล
	หรือคั่นกันน้ำที่เป็นดินซึ่งชำรุดเสียหายซ้ำซากจากเหตุอุทกภัยและสมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวัสดุการก่อสร้างให้มั่นคงถาวรกว่าเดิม	- อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา – เขาวง - อำเภอทุกอำเภอ		-

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก